



สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Development of packaging professional

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพ ก้าวสู่ ปีที่ ๒



สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดและโลจิสติกส์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จากความสำเร็จของโครงการ เมื่อปี 2558 ที่มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 16 ราย คณะที่ปรึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถดำเนินงานบรรจุภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี โดยมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ยกระดับมูลค่าของสินค้า เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้า การจัดเรียงสินค้า และช่วยให้สินค้ามีอายุการวางจำหน่ายที่ยาวนานขึ้น ซึ่งการเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำและส่งเสริมจะขึ้นอยู่กับปัญหาและความต้องการของแต่ละสถานประกอบการ โดยเน้นการสนับสนุนให้นำผลการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไปใช้จริง



ในปี 2559 นี้ มีสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 17 ราย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของประดับ ของเล่น และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม โดยทุกสถานประกอบการจะได้รับการสำรวจปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ สถานประกอบการ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจะร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เช่น การทดสอบการตกกระแทก (Drop Test) การวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน (Oxygen Transmission Rate) ความต้านทานแรงสั่นสะเทือน (Vibration Resistance) รวมถึงการวิจัยตลาดจากผู้บริโภคในเบื้องต้น มีกิจกรรมการฝึกอบรมหลักการพื้นฐานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง และกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ โรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษายังมีการติดตามผลดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อปี 2558 อีกด้วย

ในปี 2560 ที่จะถึงนี้ หากสถานประกอบการใดสนใจเข้าร่วมโครงการ “เพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพ” สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ที่

www.sclenroll.org www.logistics.go.th Tel: +662 202 3817 E-mail: logistics@dpim.go.th

